

Số: **798** /BNN-TY

Hà Nội, ngày **28** tháng 3 năm 2011

V/v: Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo  
dịch lở mồm long móng

Kính gửi: Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang

Từ đầu năm đến nay, dịch lở mồm long móng (LMLM) đã xuất hiện ở nhiều địa phương trong cả nước và đang có chiều hướng gia tăng, tập trung ở các tỉnh phía miền núi phía Bắc, một số tỉnh Duyên hải miền Trung, Tây nguyên và Nam bộ. Đến nay, dịch đã xảy ra ở 1.682 xã, thuộc 218 huyện của 35 tỉnh, với 69.790 trâu bò, 40.402 lợn mắc bệnh và 29.950 lợn chết và bị tiêu huỷ. Nguyên nhân làm dịch lan rộng là do một số địa phương không thường xuyên giám sát dịch bệnh, phát hiện chậm, giấu dịch, chưa thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Dịch LMLM là dịch bệnh nguy hiểm lây lan nhanh, khó khống chế, gây thiệt hại về chăn nuôi, ảnh hưởng đến cây kéo và phát triển chăn nuôi.

Thực hiện công văn số 545/BNN-TY ngày 01 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phân công các đoàn đi chỉ đạo công tác phòng chống dịch LMLM, các đoàn công tác đã phát hiện tỉnh Bắc Giang đã không thông báo dịch cho Cục Thú y, không tổ chức lấy mẫu kịp thời để chẩn đoán xác định bệnh, không công bố dịch. Khi đoàn kiểm tra đến làm việc, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Thú y mới báo cáo dịch đã xảy ra nhiều nơi trong tỉnh. Do việc không công bố dịch, không thực hiện các biện pháp quyết liệt nên dịch đã lây lan tại địa phương trong tỉnh, có nguy cơ lây sang các tỉnh khác, làm dịch bệnh ngày càng phức tạp. Đoàn công tác đã được nhiều địa phương phản ánh gia súc mắc bệnh LMLM ở Bắc Giang được vận chuyển đi nhiều địa phương khác làm lây lan dịch bệnh.

Để nhanh chóng dập tắt dịch, hạn chế đến mức thấp nhất khi có dịch xảy ra, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang chỉ đạo chấn chỉnh lại công tác báo cáo, thực hiện công bố dịch theo Pháp lệnh Thú y và Quyết định số 64/2005/QĐ – BNN ngày 13 tháng 10 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục các bệnh phải công bố dịch; các bệnh nguy hiểm của động vật; các bệnh phải áp dụng các biện pháp phòng

biện pháp phòng bệnh bắt buộc, triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị số 365/CT-TTg ngày 14/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ, Công điện số 8 và số 10/CĐ-BNN-TY ngày 01 và 09/03/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh LMLM gia súc.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để phối hợp giải quyết./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Sở NN- PTNT, CCTY tỉnh Bắc Giang (t/h);
- Lưu VT, CTY.

